

# มาอีกแล้ว 'จีเอ็มโอ'



ศิริพงษ์

วิทยุโรจน์

siripong@kidtalentz.com

**ถ**่ายจำกันได้ หลังจากคณะรัฐประหารตั้งรัฐบาล มีคณะรัฐมนตรีกันพร้อมหน้า ข้อเสนอให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ก็กลับมามีการศึกษามากแล้วขนาดไหน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และข้อสรุปส่วนใหญ่คือ ไม่ควรสร้าง ก็จะมีคนมาศึกษาใหม่ เพื่อจะดันให้สร้าง หลังจากนั้นเงียบหายไป ไม่รู้ว่าแอบไปดันศึกษากันเงียบๆ อีกหรือไม่

ไม่กี่วันมานี้เอาอีก ผลักดันให้แก้ไขประกาศเดิม เพื่อให้สามารถทดลองพืชตัดต่อพันธุกรรมในระดับไร่นาได้ โดยยกประโยชน์ของมะละกอมาเป็นข้ออ้างที่เหมือนจะเป็นรูปธรรมจับต้องได้ง่าย แถมด้วยเหตุผลสากลว่า แล้วประเทศไทยจะตามเขาไม่ทัน

ดีว่ามีข้อทักท้วงภายในคณะรัฐมนตรีกันเอง รวมทั้งจากกระทรวงพาณิชย์ ทำให้เรื่องนี้ยังต้องคุยกันอีก จะนานหรือไม่นานก็ไม่รู้ได้

การทดลองพืชตัดต่อพันธุกรรมในระดับไร่นาเป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นชะตากรรมของประเทศที่น่าจะตั้งไว้ให้รัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตัวจริงเขาไปว่ากันเอง จะมาเร่งรัดเอาง่ายๆ ในรัฐบาลนี้ ปราศจากความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

**ถ**ามว่า ทำไมการเปิดให้ทดลองพืชตัดต่อพันธุกรรมระดับไร่นามีอันตรายมากจนถึงต้องสกัดกันเอาไว้เลยหรืออย่างไร

คำตอบคือ อันตรายมาก ไม่ใช่ในแง่อันตรายจากตัวพืชตัด

ต่อพันธุกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงๆ แล้วเป็นอันตรายต่อคนกินหรือไม่ แต่ก็มีบางตัวอย่างของพืชตัดต่อพันธุกรรมที่เป็นอันตรายจริงกับผู้

บริโภค เพียงแต่ไม่นิยมเอามาพูดกัน มักจะอ้างโดยใช้ตรรกะด้านบวกตามวิธีคิดวิทยาศาสตร์ว่า ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่อันตราย ก็ถือว่าไม่อันตราย ซึ่งตรรกะเดียวกันนี้ใช้ในทางกลับกันได้เหมือนกันว่า หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าปลอดภัยจริงในวันนั้นและวันหน้า ก็สรุปได้ว่ามันยังไม่ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญที่ผมเบื่อบ่อยจะเขียนถึงก็คือ นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว สำรองกันออกมาที่ไร คนไม่ไว้วางใจพืชตัดต่อพันธุกรรมนั้นมากกว่าคนที่ไม่ใส่ใจอะไร คนส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมาก ไม่ว่าจะในอเมริกา ยุโรป หรือใส่มา

แถวญี่ปุ่น คิดว่าจะเลือกบริโภคพืชผลที่ไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมมากกว่าครับท่าน

แต่อย่างที่เรารู้ การปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรมนั้น ต่อให้ระมัดระวังมากสักแค่ไหน โอกาสของการปนเปื้อนไปสู่พืชผลชนิดอื่นๆ มีสูงยิ่ง และเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาทั้งนั้นกับประเทศที่ทำในขณะนี้หลายประเทศเช่นยุโรปหรืออเมริกาเองก็เคร่งครัดกับสิ่งปนเปื้อนในพืชผลที่นำออกขายและที่นำเข้า

ผลที่จะตามมาจากการเปิดให้ทดลองในระดับไร่นาอย่างประเทศไทยก็คือ ต้นทุนของพืชผลชนิดอื่นๆ รวมทั้งพืชผลปลอดสารพิษหรือออร์แกนิกจะเพิ่มขึ้นอีก ความไว้วางใจต่อพืชผลที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะลดลงไปอีก

ผลพวงที่ร้ายกว่านั้นก็คือ บริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทครอบครัว จะดึงดวงผลประโยชน์ไปจากชาวสวนชาวไร่เหมือนที่มันเคยเป็นมา แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับชาวสวนมะละกอในฮาวาย

คิดตั้งแต่แค่มะละกอ แต่จะทำให้เกษตรกรทั้งประเทศเดือดร้อนนี้ไม่รู้ว่าจะคิดกันแบบไหน การเกษตรแบบพอเพียงปลอดสารเคมีตามทฤษฎีของอินหลวง ไม่มีใครใส่ใจกันจริงๆ หรือครับ